

ส.ว.ร.พ.น.ว.ง.ก.ว.ร โลหะ — วัสดุ — และแร่

วารสารเล่ม 3 กลับมาพบท่านผู้อ่านอีกครั้ง นานไปนิด ซ้ำไปหน่อย ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย เปิดฉากซบซิบด้วยเรื่องที่ยืดติดปากผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมขณะนี้คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ว่ากันว่าผู้ประกอบการเหมืองแร่จะได้ประโยชน์มหาศาล โดยเฉพาะผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่อการส่งออก เพราะภาษีกำหนดไว้เท่ากับศูนย์ แปลว่าไม่เสียเลยแถมยกเว้นภาษีการค้าที่เคยเสีย ร้อยละ 4.4 เท่านั้นยังไม่พอ ใบเสร็จค่าวัตถุดิบ ค่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเอาไปหัก หรือขอคืนจากรัฐได้เมื่อส่งแร่่ออกอีกต่างหาก ... ผู้ประกอบการที่ผลผลิตใช้ภายในประเทศ ก็เสียภาษีศูนย์เหมือนกัน ทั้งหมดข้างต้น ผอ.กองนโยบายคลังและภาษีอากร นายสมชัย ฤชุพันธุ์ แกลงที่โรงแรมอินทรา เมื่อ 26 กรกฎาคม 2532 ที่ผ่านมานี้ครับ ... เศรษฐกิจไทยปี 2532 ยังไปโหด การเจริญเติบโตประมาณ 9.7% เงินเฟ้อประมาณ 4.3-5% โนพรอบเบลมนะครับ การส่งออกยังเพิ่ม 32% ขณะที่นำเข้าเพิ่ม 30% หุ่นเหมืองแร่ขึ้นกันมาเรื่อย ๆ แต่เดือนกรกฎาคมกลับตกรวดทุกตัวแฮะ ... ฟุงกาฮาร์เบอร์ตด 26 บาท ผาแดงฯ ตด 54 บาท เหมือนบ้านปุดก 20 บาท อ่าวขามไทยตด 6 บาท ไม่เป็นไรครับ ของอย่างนี้ตกได้ก็ขึ้นได้ ซึ่งพอถึงเดือนสิงหาคมก็กลับตีขึ้นขึ้นมา

พลอยจุดดัชนีตลาดแต่ละอยู่ที่ 700 แล้ว ... ปะหน้า อ.ทัศนะ พิทักษ์-อรรถนพ เมื่อวันก่อนได้ข่าวมาว่าได้ช่วยจัดหลักสูตรให้กับเหมืองบ้านปู อย่างเข้มขันสงสัยจะเป็นสาเหตุให้หุ้นราคาดีขึ้นไปอีกชะละมัง แฮ่ม! ... แต่ที่เป็นไอย่างยั้ง และยังเป็นอยู่อีก คือ แรงงานขาดแคลน วารสารข่าวการเงินการธนาคาร ฉบับ สิงหาคม 2532 พาดหัวปก ไทยเริ่ม IMPORT แรงงานฟิลิปปินส์ โดยบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ นำเข้าช่างเชื่อมมาจากฟิลิปปินส์แล้วกว่า 100 คน เพราะคนงานไทยที่มีความรู้เรื่องเคมีคัดเวลเดอร์ ไม่เพียงพอ แปลครอ์นฝากคำถาม ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต กรรมการผู้จัดการบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ ตรงนี้ว่า จะมีการสนับสนุนสถาบันการศึกษาไทยให้ผลิตช่างฝีมือด้านนี้บ้างหรือไม่ หรือจะ IMPORT อย่างนี้เรื่อยไป รัฐบาลไทยได้ความคิดใหม่ ต่ออายุข้าราชการประเภทมหาวิทยาลัยไปถึง 65 ปี ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับอานิสงส์มากหน่อย 10 กว่าคน ในปีนี้ว่าแต่ว่าเรื่องจะทำได้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้หรือเปล่า ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยกรุณาเร่งมือหน่อยนะครับ จะมีการพิจารณาถึงผู้ที่มีการเกษียณไปแล้วในปีก่อน ๆ ด้วยหรือไม่ เพราะผู้ที่มีความแข็งแรงเพียบพร้อม ทั้งมันสมอง และประสบการณ์ยังมีอีกไม่น้อยทีเดียว

ทองคำราคาผันผวนมากทีเดียวในช่วงนี้ นายจันดี ตั้งสิทธิ์ภักดี อุปนายกสมาคมผู้ค้าทองคำ เตือนแรงๆ ไว้ว่าระวังอันตราย ซื้อสนุกจากทุกกระทมพวกซื้อไว้ประดับก็คงไม่เป็นไร แต่หากคิดเก็งกำไรทุ่มซื้อตอนไวจนหมดตัว ระวังจะล้มละลายเนื้อ! อานิสงส์สังกะสีราคาขึ้น ผาแดง-อินดัสทรียูคอาสา สารสิน รุ่งใหญ่ ถ้าสุดออกข่าวขยายกำลังการผลิตเป็น 100,000 ตันต่อปี สังกะสี ส่วนแคดเมียม ที่อยู่ใน RESIDUE จะเริ่มผลิตออกจำหน่าย 750 ตันต่อปี ในปี 2533 นี้ ว่าแต่ว่าแร่ สังกะสีสำรอง ที่มองไว้ว่าจะอยู่ไปได้อีก 10 ปี บนสมมติฐานการผลิต 60,000 ตันต่อปี ถ้าเพิ่มกำลังขึ้นจะอยู่ได้อีกกี่ปีละครับ แร่สังกะสีเหล่านี้หมด แหล่งใหม่ที่เล็งไว้ในพม่า จะผาดงกระสุนกระหรั่ง หรือชนกลุ่มน้อย เข้าไปเอาได้ง่ายๆ หรืออย่างไร นำคิดนะครับ ยังไงๆ ออนาคตยังสดใส เซลล์ถึงได้จับผาแดงฯ ร่วมทุนตั้งโรงกลั่นใหม่ที่มาบตาพุด เอาให้เหมาะสมละครับ DIVERSIFY IS THE KEY สังกะสีหมดกลั่นน้ำมันขายได้ก็ยังมี และคงจะด้วยเหตุนี้ ดร.โรม หุวะนันท์ แห่งผาแดงฯ ถึงได้เตรียมแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2533 ไว้จนเพียบไปหมด ทองแดงราคายังพุ่งไปเรื่อย ๆ เนื่องจากตลาดด้านอิเล็กทรอนิกส์ยังต้องการมาก ๆ ตรงข้ามกับดีบุกในเดือนสิงหาคม ราคา

ตกจบ จาก 29 ริงกิต/กก. ในเดือนเมษายน เป็น 27, 26, 25 และเหลือ 23 ริงกิต/กก. เท่านั้น เพราะมี “ไอ้โม่ง” เทขายในตลาดส่งออก หวังว่าคงไม่ใช่จีนแดงที่เป็นเจ้าตลาดอยู่ในขณะนี้หรอกนะครับ สภาการเหมืองแร่คงเหนื่อยกันอีกหน่อย มาดูวัสดุอื่นกันบ้าง ผ้าใบโครงยางกำลังรุ่ง เอเชียไฟเบอร์ จับมือกับตงยางในลอนเกาหลีลงทุน 525 ล้านบาท ตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทยเป็นผลพวงจาก BOI สัญจรเกาหลีใต้ ทำดีครับ ทำดี ขอชมเชย และก็ขอติสั๊กหน่อยเรื่องโครงการเหล็กกรีดเย็นที่ BOI พิจารณาแบบมาราธอนเข้าไปร่วม 2 ปีแล้ว ยังไม่ตัดสินใจสักทีไหน ว่านโยบายนายกชาติชาย ให้เรื่องติดต่อราชการแล้วเสร็จภายในไม่เกิน 1 วัน ไม้ครับ แต่พูดก็พูดเถอะ ตั้งปลัดกรุงเทพมหานคร ยังรอถึง 11 เดือน โครงการหมั่นล้านที่มีกรมเมืองมาเกี่ยวข้อง ก็ต้องรอนานหน่อย ยังไงก็คิดถึงประโยชน์ของชาติเหนือสิ่งอื่นใดนะครับ ชาติไทยไม่ใช่ซื้อพรรคการเมืองเท่านั้น แต่เป็นประเทศชาติของคนไทยทุกคน TG CERAMICS ทุ่มลงทุน 4 โครงการ 4 พันล้านบาท โดยโครงการทำนคมอุตสาหกรรม 1,000 ไร่ โครงการผลิต FRIT เคลือบเซรามิกส์ร่วมทุนต่างประเทศโครงการทำวัตถุดิบประเภทดินเหนียว และหินฟันม้า ที่ลำปาง และโครงการสร้างโรงแรม ที่ถนน

บำรุงเมือง ซึ่งคงใช้กระเบื้อง TG ก่อสร้างแน่ ๆ แฮ่ม! ชาวที่ฮือฮาทั่วโลก คือ ยูนิคอร์นทุ่มเงิน 7,000 ล้านบาท ซื้อบับเบิลซีฟูดส์ของสหรัฐ เพื่อเป็นฐานส่งออกในตลาดนั้น งานนี้ ดำริห์ ก่อหนี้เกียรติ เล่นเองสุดตัว หวังว่ายังคงไม่ล้ม สยามทิน-เพลทนะครับ เพราะชาวเจียบไปนานแล้วจนแผ่นเหล็กวิลาศไทยชักไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นหน้าคู่แข่งรายสำคัญรายนี้ แต่ว่าจะว่าเจียบก็ไม่เจียบนัก เพราะแ่ว ๆ ว่าเริ่มรับสมัคร CHIEF ENGINEER และ ENGINEER หลายตำแหน่งโดยร้อนไบเซิญชวนเป็นภาษาญี่ปุ่น ไปตามศิษย์เก่าสำนักญี่ปุ่นทั้งหลาย งานนี้ญี่ปุ่นมาเต็มที่เหมือนกัน ชาวลงทุนอีกสักราย คาสโตรลร่วมลอกซ์เลย์ ผลิตยางล้อรถมอเตอร์ไซด์ ที่จังหวัดสมุทรสาคร ส่งออก 80% ไปยุโรป และสหรัฐ อีก 20% ขายในประเทศ หวังว่าคงใช้วัตถุดิบในประเทศให้มาก ๆ นะครับ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภาการเหมืองแร่ฯ กรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอภิปรายเรื่องแนวทางการจัดการทรัพยากรธรณี ที่ร้อแผล-คลีฟ บีช พัทยา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2532 ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจ คือ สิ่งที่ต้องรีบเร่งดำเนินการ ได้แก่ การจัดการระบบข้อมูล การสร้างฐานงานวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี และ

การป้องกัน และลดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อเสนอที่สำคัญ และรัฐบาลนำรับลูกไปดำเนินการอย่างยิ่ง ก็คือ การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ ที่ปราศจากภาระหน้าที่อื่น ดำเนินการในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรณี ทรัพยากรธรณีมิได้หมายถึงแร่เท่านั้น ป่าไม้ น้ำ และสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นสมบัติสำคัญของชาติ ก็เป็นทรัพยากรธรณีทั้งสิ้น งานนี้เกี่ยวพันมหาศาล กระทั่งสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชากรทั้งประเทศ กรมทรัพยากรธรณีคงรับภาระนี้ไม่ไหว ถ้าได้เป็นทบวง หรือกระทรวงก็คงจะมีกำลังทำได้เต็มที่กว่านี้ครับ ชาวเบา ๆ สักสองสามข่าว ข่าวแรกสิงคโปร์แอร์ไลน์ ห้ามแอร์โฮสเตส ใช้คอนเทคเลนส์ กลัวจะสวายเป็นไป เดี่ยวผู้โดยสารไม่ยอมลงจากเครื่อง แฮะ ๆ บี.เอ.ที. 9 ดี รมนุษย์ค้ำคาว หน้ายาวจนมองข้างหน้าไม่เห็น ใครอยากขอเล่นต้องติดต่ออัลฟ่า ใช้ความเร็วได้เกิน 200 กม./ชม. เห็นชื่อแล้วอย่านึกว่ามนุษย์ค้ำคาวจริง ๆ นะครับ เพราะเป็นชื่อย่อของ BERLINA AERODYNAMICA TECNICA อิตาลี จ๊ะ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ.